

รายงานการประชุม
สภาองค์การบริหารส่วนตำบลขนอม
สมัยสามัญ สมัยที่ 1/2553 ครั้งที่ 1
วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2553 เวลา 09.30 น.
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลขนอม
ผู้เข้าประชุม

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
1	นายกัมพล มีชัย	ประธานสภาฯ	กัมพล มีชัย	
2	นายราเชนทร์ ขนอม	รองประธานสภาฯ	ราเชนทร์ ขนอม	
3	นายพิชิต ภูกิตติกุล	เลขานุการสภาฯ	พิชิต ภูกิตติกุล	
4	นายประเสริฐ แก้วขุม	ส.อบต.ม.2	ประเสริฐ แก้วขุม	
5	นางสุกฤษี สมทรง	ส.อบต.ม.2	-	ลา
6	นายมีสุข หวังวิวัฒนา	ส.อบต.ม.3	มีสุข หวังวิวัฒนา	
7	นายอภิชาติ ทองสม	ส.อบต.ม.3	อภิชาติ ทองสม	
8	นายบรรเจ็ด ธารนุราช	ส.อบต.ม.4	บรรเจ็ด ธารนุราช	
9	นายฉัฐวุฒิ ทองใหญ่	ส.อบต.ม.5	ฉัฐวุฒิ ทองใหญ่	
10	นายบัญชา จริยะวัฒนา	ส.อบต.ม.5	-	ลา
11	นายชำนาญ รูปสะอาด	ส.อบต.ม.6	ชำนาญ รูปสะอาด	
12	นายอภิรักษ์ เรืองทอง	ส.อบต.ม.6	-	ลา
13	นายวัชร วิชัย	ส.อบต.ม.7	วัชร วิชัย	
14	นายฉัตร กิ่งห้วย	ส.อบต.ม.7	ฉัตร กิ่งห้วย	
15	นายวีระพงศ์ เสนเรือง	ส.อบต.ม.8	วีระพงศ์ เสนเรือง	
16	นายพะเยาว์ รอดทัพ	ส.อบต.ม.8	พะเยาว์ รอดทัพ	
17	นายวันชัย ทองจันทร์	ส.อบต.ม.9	วันชัย ทองจันทร์	
18	นายโชคชัย เกิดคำ	ส.อบต.ม.9	โชคชัย เกิดคำ	
19	นายณรงค์ คงแก้ว	ส.อบต.ม.10	ณรงค์ คงแก้ว	
20	นายมนัส ใจเหมาะ	ส.อบต.ม.11	มนัส ใจเหมาะ	
21	นายรังษี ชุมชู	ส.อบต.ม.11	รังษี ชุมชู	
22	นายไพรัตน์ ใจเหมาะ	ส.อบต.ม.12	ไพรัตน์ ใจเหมาะ	
23	นายขจร ไชไพล	ส.อบต.ม.13	ขจร ไชไพล	
24	นายจักรี งามโหม	ส.อบต.ม.13	จักรี งามโหม	
25	นายพิพัฒน์ มีเมือง	ส.อบต.ม.14	พิพัฒน์ มีเมือง	
26	นางสาวสุลีพร คงแก้ว	ส.อบต.ม.14	-	ลา

ผู้ไม่เข้าประชุม

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
1	นางสุกฤษี สมทรง	ส.อบต.ม.2	-	ลา
2	นางบุษิณีพร คงแก้ว	ส.อบต.ม.14	-	ลา
3	นายบัญชา จริยะวัฒนา	ส.อบต.ม.5	-	ลา
4	นายอภิวัฒน์ เรืองทอง	ส.อบต.ม.6	-	ลา

ผู้เข้าร่วมประชุม

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
1	นายโชคชัย ทองสม	นายก อบต.	โชคชัย ทองสม	
2	นายกิตติศักดิ์ จริยะวัฒนา	รองนายก	กิตติศักดิ์ จริยะวัฒนา	
3	จ.อ.ธวัชชัย พิธกิจ	จนท.ป้องกันและบรรเทาฯ	ธวัชชัย พิธกิจ	
4	นางเสาวลักษณ์ ผิวสุข	นักวิชาการศึกษา	เสาวลักษณ์ ผิวสุข	
5	นางสาวอารีทิพย์ จิตอารีย์	จนท.วิเคราะห์ฯ	อารีทิพย์ จิตอารีย์	
6	นางจันทิรา พูนนวล	หัวหน้าส่วนการคลัง	จันทิรา พูนนวล	
7	นายทงศักดิ์ ชับมัน	หัวหน้าส่วนโยธา	ทงศักดิ์ ชับมัน	
8	นายธวัชชัย ไชยเทพ	ปลัด อบต.	ธวัชชัย ไชยเทพ	
9	นายสมเกียรติ ทองจันทร์	ผญบ.ม.13	สมเกียรติ ทองจันทร์	

เริ่มประชุมเวลา 09.30 น.

เลขานุการสภาฯ

เรียนเชิญประธานสภาฯ จุฑาบุปเทียชนบุชาพระรัตนตรัยและอ่าน
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลขนอม เรื่องการ ประชุมสภาองค์การ
บริหารส่วนตำบลขนอม สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2553 ตามที่
สภาองค์การบริหารส่วนตำบลขนอม ได้กำหนดสมัยประชุมสภาองค์การ
บริหารส่วนตำบลขนอม ในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัย
วิสามัญ สมัยที่ 5/2552 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2552 โดยกำหนดให้มีการ
การประชุมสมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ. 2553 จำนวน 4 สมัยดังนี้

1. สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ตั้งแต่วันที่ 1 - 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553
2. สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 15 - 30 มิถุนายน พ.ศ. 2553
3. สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ตั้งแต่วันที่ 1 - 15 สิงหาคม พ.ศ. 2553
4. สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ตั้งแต่วันที่ 1 - 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553

อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 ข้อ 22 จึงประกาศเรียกประชุมสภาองค์การ
บริหารส่วนตำบลขนอม สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2553
ในวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2553 เพื่อขออนุมัติสภาฯ แก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจง
งบประมาณรายจ่ายในหมวด ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (ค่าจัดซื้อ
เครื่องยนต์) และเรื่องอื่นๆ

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 4 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553

นายกัมพล มีชัย

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลขนอม

ประธานสภาฯ

เมื่อที่ประชุมครบองค์ประชุม ขอเปิดการประชุม

ระเบียบวาระที่ 1

เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

- 1.1 แจ้งการอบรมกฎหมายของอัยการจังหวัดนครศรีธรรมราช เกี่ยวกับการ
ไต่ถามเกี่ยวประนอมข้อพิพาทและกฎหมายที่ควรรู้ในวันที่ 11 กุมภาพันธ์
2553 ณ บริษัทผลิตไฟฟ้าขนอม จำกัด เวลา 08.30 – 16.00 น. การแต่ง
กายชุดสุภาพ ตามที่ผมได้โทรศัพท์แจ้งให้สมาชิกได้ทราบแล้ว
- 1.2 แจ้งการรับสมัครเข้าเรียนหลักสูตรปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตร
บัณฑิต รุ่นที่ 7 ซึ่งกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นร่วมกับ
มหาวิทยาลัยขอนแก่นผู้ใดที่จบปริญญาตรีแล้วสมัครได้ และเรียนที่
วิทยาลัยตาปี จังหวัดสุราษฎร์ธานี

- 1.3 แจ้งการยื่นเสียภาษี ภ.ง.ด.90 ที่สรรพากรอำเภอขนอม ก่อนสิ้นเดือน มีนาคม รับเอกสารหนังสือรับรองจากฝ่ายการคลังให้นำบัตรประจำตัวประชาชนและเอกสาร ภ.ง.ด. 90 ไปด้วย

ระเบียบวาระที่ 2

เรื่อง รับรองรายงานการประชุม

ประธานสภา

2.1 รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลขนอม สมัยวิสามัญ สมัยที่ 5/2552 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2552

สมาชิกสภาฯ ท่านใดจะแก้ไขคำพิศหรือส่วนใด ๆ บ้าง ก็ยกมือเสนอได้ ถ้าไม่มีจะขอมติที่ประชุม

มติที่ประชุม

รับรอง 22 คน จากผู้เข้าร่วมประชุมวันนี้ทั้งหมด 22 คน

ระเบียบวาระที่ 3

เรื่องพิจารณา

ประธานสภา

3.1 ขออนุมัติสภาฯ เพื่อแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (ค่าจัดซื้อเนื้อเยยนต์)

ขอเชิญนายกหรือเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ

จ.อ.ธวัชชัย พิทักษ์ จนท.ป้องกันฯ

ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการขอเปลี่ยนแปลง ซึ่งตั้งไว้ในหมวดค่าครุภัณฑ์ประเภท ครุภัณฑ์โรงงาน ค่าจัดซื้อเนื้อเยยนต์ ตั้งไว้ 20,000 บาท ขนาดปริมาตรกระบอกสูบไม่น้อยกว่า 25 ซีซี ใบเลื่อยยาวไม่น้อยกว่า 22 นิ้ว ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน ซึ่งจะขอมติสภาเพื่อแก้ไข ดังนี้ ค่าจัดซื้อเนื้อเยยนต์ 15,000 บาท ขนาดปริมาตรกระบอกสูบไม่น้อยกว่า 31 ซีซี ใบเลื่อยยาวไม่น้อยกว่า 16 นิ้ว ซึ่งการเปลี่ยนแปลงความยาวของใบเลื่อยเพื่อความสะดวกในการพกพาและความเหมาะสมกับงานที่ใช้ ซึ่งได้แจกเอกสารให้กับผู้เข้าร่วมประชุมแล้ว ขอให้สภาได้พิจารณาด้วย ขอขอบคุณมาก

ประธานสภา

ขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ฉะนั้น ขอให้สมาชิกได้ดูรายละเอียดจากเอกสาร เมื่อฟังคำชี้แจงแล้ว สมาชิกท่านใดยังสงสัยก็สอบถามเพิ่มเติมได้ ถ้าไม่มีจะขอมติที่ประชุม

มติที่ประชุม

เห็นด้วย เพื่อให้แก้ไข 21 คน ซึ่งประธานสภาขอใช้สิทธิไม่ออกเสียง

ระเบียบวาระที่ 4

เรื่องด่วน

- ไม่มี

ระเบียบวาระที่ 5	<p>กระทู้ถาม</p> <p>- ไม่มี</p>
ระเบียบวาระที่ 6	<p>ญัตติอื่น ๆ</p>
<p>ประธานสภาฯ</p>	<p>6.1 แจ้งผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี องค์การบริหารส่วนตำบลขนอม ประจำปี พ.ศ. 2552 – 2554 (ประจำปี 2552) ของเชิญผู้รับผิดชอบ</p>
<p>นางสาวอารีทิพย์ จิตอารีย์ จนท.วิเคราะห์</p>	<p>ได้พูดถึงระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 ข้อ 29 (3) ผู้บริหารท้องถิ่นรายงานผลและเสนอความคิดเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น และประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนทราบนั้น จึงขอแจ้งให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลขนอม ทราบว่า คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลขนอม ได้ดำเนินการติดตามประเมินผลและเสนอความคิดเห็นที่ได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2552 และเสนอผู้บริหารท้องถิ่น เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2552 และได้ประกาศให้ประชาชนทราบเมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2552 โดยข้อเสนอแนะที่ได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมีรายละเอียดซึ่งเลขานุการคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาจะได้แจ้งให้ทราบต่อไป</p>
<p>ประธานสภาฯ</p>	<p>ขอขอบคุณเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน ต่อไปเพื่อให้รายละเอียดได้ต่อเนื่องขอเชิญเลขานุการคณะกรรมการติดตามและประเมินผลได้ชี้แจงให้สภาทราบ</p>
<p>นางจันทิรา พูนนวล หัวหน้าส่วนการคลัง</p>	<p>รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ 2552 ซึ่งคณะกรรมการได้สรุปไว้ดังนี้ ซึ่งมีทั้งหมด 5 ด้าน</p> <p>1. ยุทธศาสตร์โครงสร้างพื้นฐาน</p> <p>1.1 ควรให้ส่วนโยธาดำเนินการสำรวจและบุกเบิกถนนทุกสายที่มีผู้อุทิศให้ เพื่อให้ อบต.ขนอมสามารถวางแผนการดำเนินโครงการได้อย่างรวดเร็ว สามารถประเมินผลได้อย่างชัดเจนยิ่งขึ้น</p> <p>1.2 ควรให้ความสำคัญกับปัญหาการระบายน้ำในชุมชน และควรวางแผนการแก้ไขปัญหาการระบายน้ำไว้ด้วย เนื่องจากในอนาคตจะเป็นปัญหาสำคัญที่กระทบต่อประชาชน</p>

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคม

- 2.1 ควรให้ความสำคัญกับการดำเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขต อบต.ชนอม ให้มากขึ้น ทั้งมาตรฐานอาคารเรียนที่กระทบต่อความปลอดภัยของเด็กนักเรียน อุปกรณ์เครื่องเล่นสนามที่สภาพเก่าและชำรุด ควรดำเนินการปรับปรุงหรือจัดหาทดแทน
- 2.2 ควรจะวางแผนดำเนินการเรื่องสื่อการเรียนการสอน หนังสือเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตั้งแต่ช่วงปิดภาคเรียนว่าควรจะทำหนังสือเรียนมาให้โดยไม่เรียกเก็บเงินจากผู้ปกครองหรือให้ผู้ปกครองซื้อหนังสือเรียนเอง เนื่องจากที่ผ่านมามีเปิดเรียนเป็นเดือน ๆ แต่ไม่มีหนังสือเรียน จนกระทั่งผู้ปกครองนักเรียนต้องจ่ายเงินซื้อเอง
- 2.3 ขอให้ อบต.ชนอม พิจารณาเรื่องศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่จัดตั้งตามประกาศของ อบต.ชนอม ซึ่งน่าจะดำเนินการให้บริการประชาชนโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย เช่น การบริการหนังสือเรียน เครื่องนอน ชุดนักเรียน เป็นต้น และควรให้ความสำคัญโดยพิจารณาให้มีวาระการศึกษา เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและการบริหารจัดการให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น
- 2.4 ควรพิจารณาบรรจุโครงการ “บ้านทอดให้ห้องครัวชน” เพื่อให้การช่วยเหลือปลูกสร้างบ้านให้กับประชาชนที่ยากจน ด้อยโอกาส โดยพิจารณาจากผู้ที่ความประพฤติดี ไม่ยุ่งเกี่ยวกับอบายมุข ช่วยเหลืองานชุมชน มีน้ำใจโดยอาจปลูกสร้างในที่ดินของตนเอง ที่ดินที่มีผู้บริจาคให้ หรือที่ดินที่ อบต.จัดหาโดยผ่านความเห็นชอบจากสภา อบต.ชนอม

3. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ

- 3.1 การดำเนินโครงการ/กิจกรรมด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยวยังดำเนินการได้น้อยซึ่งการท่องเที่ยวถือเป็นจุดเด่นของตำบลชนอม จึงควรให้ความสำคัญกับการจัดตั้งโครงการ/กิจกรรมที่ส่งเสริมการท่องเที่ยวให้มากขึ้น โดย อบต.ชนอมควรมีแผนส่งเสริมการท่องเที่ยวในระยะยาวมีการจัดโครงการ/กิจกรรม ที่เหมาะสม คู่มาค้ากับงบประมาณ
- 3.2 ควรมีการส่งเสริมด้านการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว เช่น การจัดทำแผ่นพับ สื่อสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ ป้ายประชาสัมพันธ์ให้มากขึ้น
- 3.3 ควรคิดตั้งป้ายต่าง ๆ ที่มีความจำเป็น เช่น ป้ายบอกทาง ป้ายชอย ป้ายถนน ป้ายบอกสถานที่สำคัญ ๆ ในตำบลให้ครบถ้วน เพื่อประโยชน์ของประชาชนทั้งด้านการท่องเที่ยว และการใช้รถ ใช้ถนน

4. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการ และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

- 4.1 ควรมีการดำเนินโครงการด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มากขึ้น โดยเน้นการสร้างจิตสำนึกให้ประชาชนรู้จักอนุรักษ์ หวงแผนทรัพยากรธรรมชาติในท้องถิ่น เช่นการอนุรักษ์ป่าไม้ สัตว์ป่า ป่าชายเลน การรณรงค์รักษาความสะอาดบริเวณชายหาดต่าง ๆ เป็นต้น
- 4.2 ควรริเริ่มโครงการ เกี่ยวกับการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในกลุ่มนักเรียนและเยาวชนให้มากขึ้น เพื่อปลูกจิตสำนึกให้สามารถอยู่ร่วมกันกับธรรมชาติได้อย่างเกื้อกูลกัน เช่น โครงการเรียนรู้เรื่องป่าชายเลน

5. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการบริหารจัดการองค์กรภายใต้ระบบธรรมาภิบาล

- 5.1 ควรบรรจุโครงการพัฒนาในแผนพัฒนาสามปี ให้มีความเหมาะสมกับสถานะการณ์คลัง และมีความเป็นไปได้ในการดำเนินโครงการ ไม่ควรบรรจุโครงการมากเกินไปจนไม่สามารถดำเนินโครงการได้ตามเป้าหมาย
- 5.2 ควรมีการประเมินโครงการ/กิจกรรมที่ดำเนินการว่าแต่ละโครงการมีผลสัมฤทธิ์คุ้มค่างบประมาณหรือไม่ ชุมชน ประชาชน องค์กร ได้รับประโยชน์เพียงไร โดยควรมีการประชุมเพื่อประเมินโครงการทุกครั้งเมื่อการจัดโครงการ/กิจกรรมแล้วเห็นว่าเกิดประโยชน์ก็ดำเนินการส่งเสริมให้มีการจัดโครงการอย่างต่อเนื่อง แต่ถ้าเห็นว่าการจัดโครงการ/กิจกรรมใดไม่คุ้มค่างบประมาณหรือชุมชน ประชาชน องค์กรไม่ได้รับประโยชน์อย่างแท้จริง ก็ไม่ควรจะจัดโครงการ/กิจกรรม นั้นอีกในปีงบประมาณถัดไป

ซึ่งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลก็มีสิ่งที่เสนอแก่นี้

ขอขอบคุณมาก

ประธานสภาฯ

สภาฯ ก็ได้ฟังคำชี้แจงของฝ่ายที่รับผิดชอบตามระเบียบแล้ว ไม่ทราบว่านายกหรือสมาชิกจะพูดในประเด็นนี้บ้าง

นายโชคชัย ทองสม

นายก อบต.

ขอทำความเข้าใจ ในยุทธศาสตร์ข้อ 2 ซึ่งยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคนและสังคม ในหัวข้อที่ 2 เรื่องเกี่ยวกับสื่อการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ซึ่งความจริงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กไม่ได้เน้นเรื่องการเรียนรู้ เน้นการนำเด็กมาไว้ที่ศูนย์เพื่อเตรียมตัวเข้าโรงเรียน และไม่มีการปิดภาคเรียน ซึ่งไม่ต้องแต่งเครื่องแบบก็ได้ และผู้ปกครองยังคิดว่าเด็กที่เรียนที่ศูนย์จะต้องอ่านออกเขียนได้ ทั้งที่ไม่ใช่ออย่างนั้น ฉะนั้น เพื่อความเข้าใจในทิศทางเดียวกัน จึงฝากไว้ด้วย ซึ่งเด็กมาเรียนที่ศูนย์แต่งชุดอะไรก็ได้ นโยบายต่อไปจะให้เด็กไปเรียนที่ศูนย์ฯ เดียวกัน คือศูนย์จงถนอม ซึ่งได้งบประมาณมาแล้ว กำลังก่อสร้างอยู่

ประธานสภาฯ

6.2 แจ้งระบบสารสนเทศการบริหารจัดการเพื่อการวางแผนและประเมินผล การใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2552 ขอเชิญเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย

นางสาวอารีทิพย์ จิตอารีย์

จนท.วิเคราะห์ฯ

ตามรัฐธรรมนูญ 2550 หมวด 14 มาตรา 287 วรรคสาม ได้บัญญัติให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต้องรายงานผลการดำเนินงานต่อประชาชนในเรื่องการจัดทำงบประมาณการใช้จ่าย และรายงานผลการดำเนินงานในรอบปี เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จึงขอแจ้งให้สภา อบต.ขนอม ทราบว่า ขณะนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลขนอม ได้จัดทำข้อมูลระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2552 เรียบร้อยแล้ว เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นใช้เป็นข้อมูลในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น และเพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบและกำกับการบริหารจัดการ อบต.ขนอม และได้ประกาศให้ประชาชนทราบเมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2553 จึงขอแจ้งให้สภาฯ ได้ทราบ

ประธานสภาฯ

6.3 แจ้งระเบียบการตั้งงบประมาณรายจ่ายและการใช้จ่ายงบประมาณหมวดเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ขอเชิญเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย

นางสาวอารีทิพย์ จิตอารีย์

จนท.วิเคราะห์ฯ

ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมากที่ มท 0808.2/ว 74 ลงวันที่ 5 มกราคม 2553 เรื่อง การตั้งงบประมาณรายจ่าย และการใช้จ่ายงบประมาณหมวดเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามที่กระทรวงมหาดไทยได้กำหนดหลักเกณฑ์การตั้งงบประมาณรายจ่าย หมวดเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นั้น เนื่องจากได้มีประกาศคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เกี่ยวกับการสนับสนุนงบประมาณให้แก่หน่วยงานต่าง ๆ เพื่อให้การตั้งงบประมาณ หมวด เงินอุดหนุน สอดคล้องกับประกาศคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเพื่อให้มีแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินใน หมวด เงินอุดหนุน อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 ข้อ 4 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 ข้อ 4 ดังนี้

1. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อาจตั้งงบประมาณสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น ส่วนราชการหรือหน่วยงานอื่นของรัฐ ในภารกิจด้านการศึกษา ด้านการสาธารณสุขได้ หรือภารกิจที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของ อปท. โดยให้ถือปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. เรื่อง หลักเกณฑ์การสนับสนุนขององค์กรบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล และองค์การบริหารส่วนตำบลในการให้บริการสาธารณะ
2. อปท.อาจตั้งงบประมาณ หมวด เงินอุดหนุนเพื่ออุดหนุนแก่องค์กรประชาชน องค์กรการกุศล และองค์กรที่จัดตั้งตามกฎหมาย นอกเหนือจากประกาศคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. ตามข้อ 1 ได้ ดังนี้
 - 2.1 องค์กรประชาชน หมายถึง กลุ่ม หรือชุมชน กรณีกลุ่มจะต้องมีการจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ของหน่วยงานราชการที่รับผิดชอบ สำหรับกรณีชุมชนต้องเป็นการจัดตั้งตามกฎหมาย ระเบียบ หรือหนังสือสั่งการกระทรวงมหาดไทย และมีสถานะเป็นกลุ่มหรือชุมชนมาแล้ว ไม่น้อยกว่า 1 ปี
 - 2.2 องค์กรการกุศล หมายถึง องค์กรที่มีวัตถุประสงค์จะดำเนินงานการกุศล และจัดตั้งตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ เช่น วัด มัสยิด กษัตราสมาคม มูลนิธิ ฯลฯ
 - 2.3 องค์กรที่จัดตั้งตามกฎหมาย หมายถึง องค์กรที่จัดตั้งตามกฎหมาย โดยไม่ได้มีวัตถุประสงค์หลักในการแสวงหากำไร หรือระเบียบข้อบังคับที่กำหนดขึ้นโดยหน่วยงานของรัฐ เช่น สภาวัฒนธรรม คณะกรรมการหมู่บ้าน อสม. กลุ่มเกษตรกร กลุ่มสตรี เป็นต้น เมื่อ อปท. เห็นสมควรตั้งงบประมาณ หมวด เงินอุดหนุนเพื่ออุดหนุนโครงการใด ให้ นำโครงการนั้นบรรจุในแผนพัฒนา

ท้องถิ่นก่อนการตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีหรืองบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมต่อไปให้หน่วยงานที่รับเงินอุดหนุนรายงานผลการดำเนินงานให้ อปท.ทราบภายใน 30 วัน นับแต่โครงการแล้วเสร็จ และหากมีเงินเหลือจ่ายซึ่งเข้าลักษณะลามกมิควรได้ตามกฎหมายให้ส่งคืน อปท. หากหน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุนไม่รายงานผลการดำเนินการ อปท.จะไม่พิจารณาตั้งงบประมาณอุดหนุนในครั้งต่อไปนี่คือหนังสือของกระทรวงมหาดไทยที่เข้ามาและจะต้องแจ้งสภาฯ ได้ทราบ เพื่อปฏิบัติให้ถูกต้องต่อไป

ประธานสภาฯ

ขอขอบคุณเจ้าหน้าที่วิเคราะห์ฯ ซึ่งได้แจ้งถึงหนังสือ ระเบียบต่างๆ ที่จะต้องนำมาปฏิบัติในการทำงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งทั้งสามหัวข้อหลักที่ต้องแจ้งให้สภาฯ ทราบก็หมดแล้วต่อไปผู้เข้าร่วมประชุมท่านใดจะพูดอีกบ้าง

นางสาวลักขณ์ ผิวสุข
นักวิชาการศึกษา

แจ้งถึงการจัดงานวันมาฆบูชา แห่งฟ้าขึ้นธาตุประจำปี 2553 ปีนี้จัดระดับอาเซียนมีทั้งหมด 10 ประเทศ จะเข้าร่วมงาน ทางอำเภอจะเน้นในการเข้าร่วมกิจกรรมนี้เพื่อให้เป็นที่ประทับใจของผู้ชมทั้งหลาย ในริ้วขบวนให้สวยงาม ซึ่งของ อบต.ขนอม จะต้องเข้าร่วมอย่างน้อย 30 คน ซึ่งท่านใดจะร่วมก็ให้แจ้งชื่อไว้ด้วยซึ่งในปีนี้ตรงกับวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2552 โดยจะไปรวมกันที่บ้านผู้ใหญ่สุนทร ขนอม ใกล้ ๆ คลองหลง เวลา 13.00 น.

ประธานสภาฯ

ขอขอบคุณนักวิชาการศึกษา ฉะนั้นขอให้สมาชิกได้แจ้งชื่อไว้ด้วยเพื่อไปร่วมขบวน ผู้เข้าร่วมประชุมท่านใดจะพูดอีกบ้าง

นายกำพล มีชัย
ส.อบต.ม.10

ท่านประธานที่เคารพ เพื่อนสมาชิกและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน
ขอพูด 2 ประเด็นหลัก

1. เรื่องความเป็นธรรมของนายกผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
2. การรับรู้ข่าวสารของประชาชนจากสื่อที่เคยได้รับจาก อบต. ขนอม ต่อไปผมจะขอเน้นในแต่ละประเด็นโดยประเด็นแรกคือ ความเป็นธรรมตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552 มาตรา 44 องค์การบริหารส่วนตำบลประกอบด้วยสภาองค์การบริหารส่วนตำบล นำเสียดายว่าสภาตอนนี้นายก

ได้ให้ความสำคัญแก่ไหนสภาหรือสมาชิกมีส่วนร่วมมากนักน้อย
เพียงใด จะเห็นว่าการจัดโครงการต่าง ๆ ก็ไม่ค่อยได้ทำ
หนังสือถึงสมาชิกเพื่อประชุมปรึกษาหารือ ซึ่งผมจะต้อง
ประสานทางโทรศัพท์ให้ทราบว่ามีการจัดงานต่าง ๆ เวลานั้น
เวลานี้ เพราะเป็นงานของ อบต.ขนอม ไม่ต้องยกตัวอย่างว่า
การจัดงานปีที่ชายทะเล และแข่งมอเตอร์ไซด์ สมาชิก
ร่วมกันก็คน จึงแสดงให้เห็นถึงความไม่เป็นธรรมจึงทำให้
สมาชิกไม่อยากจะมาร่วมกิจกรรมแล้ว ต่อไปผมจะยกตัวอย่างให้
เห็น จากข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2553 หมู่บ้าน
ที่ได้งบประมาณไม่เกินสี่แสนบาท จากน้อยสุด คือหมู่ที่ 10 ได้
221,000 บาท หมู่ที่ 5 จำนวน 2 โครงการ 292,300 บาท หมู่ที่ 2
ได้ 303,700 บาท และหมู่ที่ 6 ได้ 337,000 บาท ทำไมผมต้อง
ยกตัวอย่างเรื่องงบประมาณของหมู่บ้านให้เห็น เนื่องจากมี
หนังสือเข้ามามากมาย คู่ข่าวสารจากทีวีก็รู้แล้วอย่าง โครงการ
ไทยเข้มแข็ง และงบประมาณของกระทรวงต่าง ๆ ที่สนับสนุน
เข้ามายัง อบต.ขนอม แต่ผู้บริหารหรือนายกได้หารือกับ
สมาชิกกันบ้างไหมในการพิจารณาในการดำเนินงานหมู่บ้าน
ใด ถ้านายกมีความเป็นธรรมสักนิด ตามชกคำก็ยังดี เนื่องจาก
หมู่บ้านผมก็ขาดน้ำมากที่สุดถนนก็ยังมีฝุ่นเต็มไปหมด ซึ่งเป็น
โครงการถนนไร้ฝุ่น และการทำประปาหมู่บ้านของโครงการ
ไทยเข้มแข็งที่ผมพูดเพื่อให้เพื่อนสมาชิกได้มีการตรวจสอบ
ของฝ่ายนิติบัญญัติต่อฝ่ายบริหารให้เข้มแข็ง อบต.ขนอมจะได้
มีคุณภาพ โครงการต่าง ๆ ที่ทำไปแล้วตรวจสอบกันบ้างว่าอยู่
ในแผนพัฒนาสามปีหรือไม่ ถูกต้องหรือไม่ ขอให้ทำงานอย่าง
จริงจังกันซักที จึงขอฝากไว้ด้วยในเรื่องความเป็นธรรม ต่อไป
เรื่องที่สอง การรับรู้ข่าวสารของประชาชนจากสื่อที่เคยได้รับ
จาก อบต.ขนอม ในเรื่องหนังสือพิมพ์ เพราะประชาชนถามผม
มากมายว่า อบต.ขนอม ไม่ให้หนังสือพิมพ์กับหมู่บ้านแล้ว
หรือ ผมจึงไม่อยากจะถาม เลยทำเป็นหนังสือถึงนายก ลงวันที่ 21
มกราคม 2553 ชุกรการลงรับเรียบร้อยแล้ว เวลา 09.50 น. จนถึง
บัดนี้ ยังไม่มีมีคำตอบซึ่งมีอยู่ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจำปี 2553 ถ้าใช้หมดแล้วก็โอนได้ถ้าเป็นสิ่งที่เกิด
ประโยชน์ต่อประชาชน จำได้คืนนายกว่าให้ทำเป็นหนังสือถ้าจะ

ทำอะไรทำเป็นเอกสารดีกว่า จนถึงบัดนี้ก็ยังไม่รับคำตอบ ไม่รู้จะไปบอกประชาชนกันอย่างไรรู้แล้ว พูดสวยหรูจะพัฒนาให้ดีขึ้นส่วนสำคัญตาม พ.ร.บ. สถาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 ตามมาตรา 44 ก็ไม่ทำให้ดีแล้วจะพัฒนาไปได้อย่างไรในฐานะที่พวกสมาชิกเป็นตัวแทนของประชาชนแต่ละหมู่บ้าน ผมขอรบกวนเวลาแค่นี้ ไม่ต้องไปพูดกันตามสภาภาพ มีอะไรก็พูดสิ่งที่เป็นประโยชน์ในสภาฯ จึงขอฝากไว้ด้วย ขอขอบคุณมาก

ประธานสภาฯ

สมาชิกหรือผู้เข้าร่วมประชุมท่านใดจะพูดอีกบ้าง ถ้าไม่มีช่วงนี้ขอให้ผู้บริหารหรือเจ้าหน้าที่ได้ตอบคำถามของสมาชิกก่อน

นายรัชชชัย ไชยเทพ
ปลัด อบต.

ชี้แจงถึงการทำข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายในแต่ละปี ซึ่งครั้งต่อไปจะรวมของแต่ละหมู่บ้านตั้งแต่มี อบต. จนอม มาให้หมดทุก ๆ หมู่บ้านทุก ๆ ปี อีกเรื่อง คือหนังสือพิมพ์ซึ่งจะต้องอยู่ที่ศูนย์อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน แต่พอมารับไม่รู้ไปอยู่ที่ไหน ซึ่งเหลืออยู่เต็มไปหมด เพราะไม่มีคนมารับ ต่อไปจะต้องกำหนดให้หมู่บ้านที่มีศูนย์อ่านเรียบร้อยและต้องมารับทุกวัน โดยไม่ต้องให้ทุกหมู่บ้านตอนนี้โอนงบประมาณไว้แล้วจะค่อยจัดซื้อต่อไป

ประธานสภาฯ

ขอขอบคุณปลัดที่อธิบายพอสังเขป พอเป็นประเด็น ผู้เข้าร่วมประชุมท่านใดจะพูดอีกบ้าง ถ้าไม่มีวันนี้ต้องขอขอบคุณผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ก่อนจะปิดการประชุมขอฝากเพื่อนสมาชิกทุก ๆ ท่าน ขอให้ได้ทำหน้าที่อย่างเข้มแข็งตรงไปตรงมา เมื่อไม่มีผู้ใดจะพูดในสภาแล้ว จึงขอปิดการประชุม

ปิดประชุม เวลา 11.00 น.

(ลงชื่อ) พิชิต ภูกิตติกุล เลขานุการสภาฯ

(นายพิชิต ภูกิตติกุล)

ผู้จกรายงานการประชุม

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม

(ลงชื่อ) ณรงค์ คงแก้ว
(นายณรงค์ คงแก้ว)

(ลงชื่อ) วีระพงศ์ เสนเรือง
(นายวีระพงศ์ เสนเรือง)

(ลงชื่อ) มนต์ ใจเหมาะ
(นายมนต์ ใจเหมาะ)

(ลงชื่อ) ชุติพร คงแก้ว
(นางสาวชุติพร คงแก้ว)

(ลงชื่อ) ณัฐวุฒิ ทองใหญ่
(นายณัฐวุฒิ ทองใหญ่)

(ลงชื่อ) กัมพล มีชัย ประธานสภาฯ
(นายกัมพล มีชัย)
ผู้ลงนามรับรอง

(ลงชื่อ) เลขานุการสภาฯ
(นายพิชิต ภูกิตติกุล)
ผู้จัดบันทึกรายงานการประชุม

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม

(ลงชื่อ)
(นายณรงค์ คงแก้ว)

(ลงชื่อ)
(นายวีระพงษ์ เสนเรือง)

(ลงชื่อ)
(นายมนัส ใจเหมาะ)

(ลงชื่อ)
(นางสาวชุลีพร คงแก้ว)

(ลงชื่อ)
(นายณัฐวุฒิ ทองใหญ่)

(ลงชื่อ) ประธานสภา อบต.ขนอม
(นายกัมพล มีชัย)
ผู้ลงนามรับรอง

(นายพิชิต ภูกิตติกุล)
ผู้จัดบันทึกรายงานการประชุม

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม

(ลงชื่อ)

(นายณรงค์ คงแก้ว)

(ลงชื่อ)

(นายวิระพงษ์ เสนเรือง)

(ลงชื่อ)

(นายมนัส ใจเหมาะ)

(ลงชื่อ)

(นางสาวชุลีพร คงแก้ว)

(ลงชื่อ)

(นายณัฐวุฒิ ทองใหญ่)

(ลงชื่อ)

(นายกัมพล มีชัย)

ผู้ลงนามรับรอง

ประธานสภา อบต.ขนอม

